





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b>	
<p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p>1. เตือนกลุ่มเสี่ยง 608 อย่าประมาทโควิด 19  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch7</p> <p>- นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกมธ.สธ. วุฒิสภา โพสต์เตือนกลุ่มเสี่ยง 608 อย่าประมาทโควิด 19 จากกรณีเกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อวันเดียว 45,000 คน ทำให้ทางการเกาหลีใต้ต้องชะลอการตัดสินใจลดระดับความรุนแรงของโควิดลงทันที</p> <p>2. เตือนโควิด EG.5.1 สายพันธุ์ใหม่  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaich8</p> <p>- ก.สาธารณสุขของอังกฤษ เปิดเผยว่า พบโควิดสายพันธุ์ใหม่ EG.5.1 จากการกลายพันธุ์ของเชื้อโอมิครอน เริ่มระบาดเป็นวงกว้างในอังกฤษทำให้ประชาชนติดเชื้ออย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลล่าสุดพบ 14.6 เปอร์เซ็นต์ของผู้ติดเชื้อโควิดเป็นสายพันธุ์ EG.5.1 ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากสายพันธุ์ XBB.1.16 ที่ยังอยู่ในอันดับ 1 คิดเป็น 39.4 เปอร์เซ็นต์จากผู้ป่วยโควิดทั้งหมด</p>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>การเดินทาง รพ.พันตกรรม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., เดลินิวส์, thaipbs)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการเดินทาง รพ.พันตกรรม เพื่อแยกบริการพันตกรรมออกมาจากรพ. เพิ่มการเข้าถึงบริการของประชาชน โดยปี 2566 มี 39 แห่ง และตั้งเป้าในปี 2567 มีครบทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ก่อนขยายสู่ระดับอำเภอ พร้อมย้ำว่ายังไม่จำเป็นต้องสร้างตึกใหม่ สามารถจัดทำชั้นใดชั้นหนึ่ง ในพื้นที่ว่าง หรือเป็นโมบายยูนิตก่อน ซึ่งการมีรพ.พันตกรรม จะช่วยให้บุคลากรด้านพันตกรรมมีความก้าวหน้าให้กับวิชาชีพ และมีโอกาสเติบโตเข้าสู่สายงานบริหารได้ ล่าสุดสำนักงานเขตสุขภาพ เสนอให้มีทันตแพทย์สำนักงานเขตสุขภาพ (Chief Dental Officer : CDO) จึงมอบผู้ตรวจราชการฯ รับผิดชอบดำเนินการ รวมถึงวางปัจจัยให้บุคลากรอยู่ในระบบ ไม่ลาออกไปภาคเอกชน ดังนี้ 1.เพิ่มค่าตอบแทน 2.สวัสดิการบ้านพัก 3.ความก้าวหน้าในการเลื่อนระดับถึงซี 9 เทียบเท่าแพทย์ 4.ภาระงาน และ 5.เรื่องอื่นๆ</p>	
<p><b>การประชุมผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (acnews, obnews, hfocus, unitynews, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. นำคณะผู้แทนไทยประชุมคณะทำงานด้านสุขภาพของเอเปค (APEC Health Working Group) ทหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมกับผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปค จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค. 2566 ณ ศูนย์การประชุมซีแอตเทิล เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวและเศรษฐกิจ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพสตรีและการเข้าถึงบริการสุขภาพที่เท่าเทียมในสตรี พร้อมเรียกร้องสมาชิกเอเปค ยกกระดับความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปคของเปรู ในปี 2567</p>	
<p><b>โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, แนวหน้า, thailandplus, thaipbs, newtv, thereporters)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารายู รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยพบมะเร็งตับและท่อน้ำดีเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง โดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี ส่วนมะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการทานอาหารที่มีดินประสิว (ไนเตรท) และไนไตรท์ การดื่มสุราเป็นประจำ การรับประทานพืชของฟลาทอกซินที่พบในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีซีก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ</p> <p>- พญ.นภา ศิริวิวัฒนกุล ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีการแสดงอาการแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะมีอาการแน่นท้อง ท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดหรือเสียดชายโครงขวา อาจคลำพังก่อนในช่องท้อง ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การตรวจวินิจฉัย โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบหรือท่อน้ำดีอักเสบเรื้อรัง ควรรับการตรวจหาเมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างทันที่</p>	
<p><b>สถานการณ์โรคไข้เลือดออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)          -สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในจ.สงขลา ตั้งแต่ 1 ม.ค.-1 ส.ค. 2566 พบผู้ป่วย 2,684 ราย เสียชีวิต 2 ราย มากสุดที่อ.หาดใหญ่ รองลงมาคือ อ.สะเดา และ อ.เมืองสงขลา แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเดือนก.ค.มีผู้ป่วย 793 ราย สูงสุดในรอบปีนี้ ขณะที่สจ.สงขลา เปิดศูนย์ EOC เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดใน 7 อำเภอจาก 16 อำเภอ ทั้งนี้ มีพื้นที่ที่เข้าเกณฑ์ในการประกาศพื้นที่โรคระบาด ตามมาตรา 9 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้แก่ อ.เมือง อ.สะเดา และ อ.หาดใหญ่ ซึ่งภายใน 31 ส.ค. 2566 หากยังมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น กรม คร.อาจจะพิจารณาประกาศพื้นที่ระบาดตามมาตรา 9          -ก.สาธารณสุขบังกลาเทศ เผยปี 2566 นี้มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้วเกือบ 61,500 ราย ผู้เสียชีวิต 293 ราย ซึ่งเป็นยอดผู้เสียชีวิตสูงสุดนับแต่มีการแพร่ระบาดครั้งแรกในปี 2543 และรพ.ต่างๆ โดยเฉพาะในกรุงธากาอยู่ในภาวะแออัดเต็มไปด้วยผู้ป่วย</p>	-
<p><b>จ.อุบลราชธานีต้นแบบร้านยาโมเดล3พลัส</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า          -ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสสพช. เข้าเยี่ยมชมร้านยาต้นแบบ ณ รพ.วารินชำราบ ซึ่งใน อ.วารินชำราบ มีร้านยาที่เข้าร่วมโมเดล 3 จำนวน 13 แห่ง รวมถึงต่อยอดการจัดบริการนำร่องร้านยาโมเดล 3 พลัส จำนวน 2 ร้าน คือ ร้านยาเมืองทอง และบ้านยาวาริน ซึ่งจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน มีบริการพบแพทย์ทางไกลโดยทีมบุคลากรการแพทย์จากทีมเวชศาสตร์ครอบครัวของ รพ.วารินชำราบ สามารถนัดหมายในวันหยุดได้หากผู้ป่วยไม่สะดวกนัดหมายพบแพทย์ในเวลา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม</p>	-
<p><b>ตรวจเจอแล็บเถื่อนในรัฐแคลิฟอร์เนีย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ch3plus          -สหรัฐอเมริกา พบห้องแล็บเถื่อนของบริษัทเพรสทิจ ไบโอเทค (Prestige Biotech) ในรัฐแคลิฟอร์เนีย พบเชื้อโรคอันตรายไม่ต่ำกว่า 20 ชนิด เช่น ไวรัสโคโรนา, เอชไอวี, ไวรัสตับอักเสบ, อีโคไล, และมาลาเรีย โดยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าวัตถุชีวภาพทั้งหมดถูกทำลายเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2566 ที่ผ่านมา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่</p>	-
<p><b>ผลวิจัยคาดการณ์ประชากรโลกป่วยอาการปวดหลังส่วนล่าง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ แนวหน้า          -วารสารการแพทย์ Lancet Rheumatology เผยแพร่งานวิจัยของทีมนักการสาธารณสุขนานาชาติจากสหรัฐฯ และออสเตรเลีย เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของอาการปวดหลังส่วนล่าง (low back pain) ซึ่งถือเป็นภาระทางสุขภาพ ในประชากรโลกที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ซึ่งคาดว่าในอีก 27 ปีข้างหน้า ประชากรโลกที่ต้องทนทรมานกับอาการปวดหลังส่วนล่างจะเพิ่มถึง 843 ล้านคนภายในปี 2050 และเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่น่าไปสู่อุปการตลอดช่วง 30 ปีที่ผ่านมา หากสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้จะช่วยลดภาระทางสุขภาพทั้งที่เป็นเงินและคุณภาพชีวิตที่ต้องสูญเสียไปได้ถึง 39%</p>	-